



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

5 ธันวาคม 2562



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

สารเคมีอันตรายทางการเกษตร

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, มติชน, เว็บไซต์มติชนสุดสัปดาห์, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ

-เสนอข่าว นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รว.อุตสาหกรรม เปิดเผยความคืบหน้าการแจ้งความเอาผิดกลุ่มที่กล่าวหาว่าทุจริตกระทำมิชอบในการประชุมคกก.วัตถุอันตราย ว่า อยู่ระหว่างให้ฝ่ายกฎหมายเตรียมข้อมูลฟ้องกลับ คาดว่าสัปดาห์หน้าจะแจ้งความเอาผิด ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ถอดเทปบันทึกเสียงผลการประชุมเพื่อเป็นหลักฐาน

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. กล่าวว่า ในการประชุมครม.วันที่ 3 ธ.ค. นายกฯ เพียงรับทราบรายงานเกี่ยวกับการยึดระยะเวลายกเลิกการใช้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส 6 เดือน ส่วนที่นายสุริยะให้สัมภาษณ์ว่า นายกฯ เห็นชอบให้ยึดการแบนสารเคมีเพราะรัฐไม่มีเงินจ่ายนั้น คงไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเพราะไม่มีการกำหนดให้รัฐต้องรับผิดชอบการกำจัดสารพิษหรือต้องเยียวยาผู้ประกอบการ ซึ่งการยึดเวลาไปอีก 6 เดือน เท่ากับเราไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะยึดมาแล้ว 2 ปี ส่วนกรณีเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารเคมี 686 องค์กรจะยื่นฟ้อง สร.มีตัวแทนในคณะกรรมการฯ 2 คน ยืนยันว่าไม่หนุนให้มีการยึดระยะเวลาการยกเลิกสารเคมี หากบันทึกรายงานการประชุมระบุว่ามติเป็นเอกฉันท์ สร.ก็ต้องโต้แย้งว่าไม่ใช่และขอให้บันทึกว่าสร.ไม่เห็นด้วย แต่หากบอกเป็นเสียงข้างมากก็ต้องบอกว่าเสียงข้างน้อยคือใคร

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สร. ระบุว่า เลขาธิการ อย. และอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ทำหนังสือท้วงติงไปที่ประธานคกก.วัตถุอันตรายเกี่ยวกับมติวันที่ 27 พ.ย. ซึ่งรมว.สร.ไม่ได้สั่งการแต่เป็นการทำตามพันธกิจขององค์กร

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ยินดีให้มีการเปิดเผยเทปการประชุมครั้งล่าสุด ถ้าจะเปิดขอให้เปิดตั้งแต่ต้นจนจบ อย่าเปิดบางช่วงบางตอนเพราะจะทำให้เกิดการตีความผิดได้

ด้าน นายสุภรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรกรปลอดภัย นายมนัส พุทธิรัตน์ ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย นายทนศักดิ์ ไทยจงรักษ์ กลุ่มผู้รวบรวมข้าวโพดหวานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายกิตติ ชุณหวงค์ นายกสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย นายเลียบ บุญเชื้อ นายกสมาคมชาวไร่อ้อย เข้าพบนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัด ก.เกษตรฯ หลังทราบมติคกก.วัตถุอันตราย 27 พ.ย. 2562 และยื่นข้อเสนอ ดังนี้ 1.ขอให้อบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง 2.จัดตั้งหน่วยงานกลางจากก.เกษตรฯ ให้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 3.ปัจจุบันยังไม่มีสารทดแทนพาราควอต 4.สารชีวภัณฑ์ที่ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ ไปทดลองที่ จ.สุพรรณบุรี กรมวิชาการเกษตรได้ทดสอบสารแล้วพบว่าไม่เป็นชีวภัณฑ์ และมีพาราควอต โกลโฟเซตผสม

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัด ก.เกษตรฯ เปิดเผยว่า เนื่องจากมติคกก.วัตถุอันตรายวันที่ 22 ต.ค. และวันที่ 27 พ.ย. 2562 ยังไม่มีการออกประกาศกระทรวงฯ จึงต้องใช้มติเดิมวันที่ 23 พ.ค. 2561 ที่มีการประกาศแล้ว คือ จำกัดการใช้สารทั้ง 3 ชนิดระหว่างนี้จะจัดอบรมเกษตรกรเพื่อให้ใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง รวมทั้งหาสารทดแทน ตลอดจนนำเสนอข้อมูลด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ได้แก่ องค์กรอนามัยโลก องค์กรอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงฯ ต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์คมชัดลึก

-เสนอข่าว นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า รอหนังสืออย่างเป็นทางการจากคกก.วัตถุอันตรายที่สรุปผลการประชุมวันที่ 27 พ.ย. ซึ่งจะชี้ชัดว่าก.เกษตรฯ ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. ระบุว่า การมีมติกลับไปกลับมาไม่รู้ว่ามีเบื้องหลังอะไรหรือไม่ แต่สร.ไม่เคยกลับมติ ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจในการขับเคลื่อนการทำเกษตรอย่างยั่งยืน ต้องไปถามก.เกษตรฯ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์sanook

-เสนอข่าว ดร.พญ.ชุลีกร ธนดิตร กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงอันตรายของสารเคมีทางการเกษตร ว่า มีประโยชน์ในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อพืชที่เกษตรกรปลูก ทำให้เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ แต่หากใช้ไม่ระวัง อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพเกษตรกร ทำให้เกิดการเจ็บป่วยแบบเฉียบพลัน เช่น ผื่นคัน ผื่นแดง ปวดศีรษะ มึนงง แสบตา น้ำตาไหล อ่อนเพลีย คลื่นไส้อาเจียน บางรายอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ส่วนการเจ็บป่วยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในระยะยาว ได้แก่ การเกิดโรคมะเร็ง และโรคทางระบบประสาท

บุหรี่ไฟฟ้า

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์แนวหน้า

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว กรณีกรมควบคุมโรคพบผู้ป่วยปอดอักเสบจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นรายแรกของประเทศไทย ระบุว่า วันนี้ต้องยอมรับว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตราย หลายประเทศมีคำสั่งห้ามจำหน่ายรวมทั้งประเทศที่เป็นผู้ผลิต ในประเทศไทย บุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นของผิดกฎหมาย แม้จะเป็นการใช้สิทธิส่วนบุคคลที่พยายามไม่ให้

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กระทบต่อผู้อื่น แต่หากเล็กได้ก็ควรเล็ก เพราะสุดท้ายอันตรายที่เกิดขึ้นกับตัวผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าจะส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและส่วนรวม เพราะรัฐต้องเสียงบประมาณในการรักษาอาการเจ็บป่วยของผู้สูบทั้งทางตรงและทางอ้อม</p>	
<p>สธ.รับมอบรพ.วัดสมานรัตนาราม สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานในพิธีรับมอบ รพ.วัดสมานรัตนาราม จากพระประชาธรรมนาถ เจ้าอาวาส วัดสมานรัตนาราม ให้อยู่ในความดูแลของรพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งจะขยายบริการของรพ.พุทธโสธร ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ใกล้บ้าน</p>	-
<p>อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด สื่อที่นำเสนอ : ทวีช่อง NBT</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. มอบนโยบายการดำเนินงานและแนวทางการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ อสม. และการจัดสวัสดิการให้ อสม. ในการพบปะ อสม. ฉะเชิงเทรา พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด</p>	-
<p>โครงการ Street Food Thailand สื่อที่นำเสนอ : เคลลินิวส์ คอลัมน์ ก๊อชชิปการเมือง</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. นำทีมผู้บริหารกรมอนามัยคิกออฟนโยบาย "Street Food Thailand" ที่ตลาดประชม่งท่าเรือพลี จ.ชลบุรี ซึ่งที่เห็นรมช.สธ.พิตออกกำลังกายเป็นเพราะชอบตระเวนหาของอร่อยรับประทาน</p>	-
<p>กระเช้าปีใหม่เพื่อสุขภาพ สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.สธ. เปิดเผยว่า ใกล้เทศกาลปีใหม่ สธ.ชวนผู้บริโภคเลือกซื้อกระเช้าผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" เป็นผลิตภัณฑ์ที่ลด หวาน มัน เค็ม ลดความเสี่ยงโรค NCDs ซึ่งได้รับการรับรองแล้ว 1,442 ผลิตภัณฑ์</p> <p>นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการฯ ออย. เปิดเผยว่า ออย.พร้อมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพื่อให้กระเช้าของขวัญที่จำหน่ายเป็นกระเช้าที่มีคุณภาพ การเลือกซื้อควรดูฉลากที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" หาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาเก็ตห้างสรรพสินค้า ร้านค้าเพื่อสุขภาพ และร้านค้าทั่วไป</p>	-
<p>ดูแลสุขภาพในช่วงอากาศหนาว สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ thaipbs, เว็บไซต์ tnn, ผู้จัดการออนไลน์, สวท., เว็บไซต์ thestandard, เว็บไซต์ Bluechipthai, เว็บไซต์ปรังนิวิสต์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำการปฏิบัติตนในช่วงหน้าหนาว 1.ออกกำลังกาย กินอาหารครบ 5 หมู่ ต้มเครื่องต้มให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย และทาผลิตภัณฑ์ให้ความชุ่มชื้นผิวหนัง 2.เตรียมเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้พร้อมและทำความสะอาดเสื้อผ้าหรือผ้าห่ม ป้องกันโรคผิวหนัง 3.งดดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 4.ระมัดระวังผู้ป่วยที่กินยาบางชนิดที่มีผลทำให้อุณหภูมิร่างกายลดต่ำลง 5.ยึดหลัก "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด" ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ และ 6.ดูแลสุขภาพให้อบอุ่นอยู่เสมอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อดิศักดิ์ ภัตตาดั้ง ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะนำผู้ปกครองดูแลรักษาสุขภาพเด็กให้แข็งแรง อยู่เสมอ โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นไข้หวัด และไม่ควรใช้ของร่วมกัน อยู่ในที่มีอากาศถ่ายเท ล้างมือบ่อย ๆ รักษาร่างกายให้อบอุ่น ในที่ที่หนาวมากควรสวมหมวกเพื่อลดการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกาย ไม่ควรใช้น้ำร้อนกินไปอาบหน้าและไม่ควรให้ลูกเข้าน้ำนาน ๆ หลังอาบหน้าควรทาโลชั่นเพิ่มความชุ่มชื้น ในกรณีที่มีปัญหาหิริมฝีปากแตกควรทาด้วยลิปทิมี่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่ควรถือลิปปากบ่อย ๆ</p>	-
<p>โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งกระเพาะอาหารพบมากเป็นอันดับ 5 ของโลก มักพบมากในผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และการดูแลสุขภาพกายและใจให้แข็งแรง รวมทั้งเข้ารับการตรวจคัดกรองจะช่วยป้องกันได้</p> <p>นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า มะเร็งกระเพาะอาหารระยะเริ่มแรกอาจไม่มีอาการแสดงชัดเจน และอาจมีอาการคล้ายโรคอื่น ๆ เช่น โรคแผลในกระเพาะอาหาร หรือกระเพาะอาหารอักเสบ มีอาการท้องอืด จุกแน่นท้องหลังรับประทานอาหาร กลืนอาหารลำบาก เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน การวินิจฉัยโรคทำได้ด้วยการส่องกล้องตรวจทางเดินอาหาร การตัดชิ้นเนื้อบนผิวกระเพาะเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ ยังมีการตรวจเพิ่มเติมด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อประเมินการแพร่กระจายของโรคไปยังอวัยวะอื่น ๆ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แอปพลิเคชัน “ทันระบาด” สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้ร่วมกับ เนคเทค พัฒนาแอปพลิเคชัน “ทันระบาด” ช่วยเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกเชิงรุก จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดโรคร่วมกับข้อมูลปัจจัยเสี่ยงแบบเรียลไทม์ สามารถแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงและควบคุมโรคได้ตรงเป้าหมายมากขึ้น ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐระดับดีเด่น ประเภท นวัตกรรมบริการ ประจำปี 2562 จาก ก.พ.ร. นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2562</p>	-
<p>ซองบุหรี่แบบเรียบ สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ จดหมายถึงเดลินิวส์</p> <p>-เสนอจดหมายจากประชาชน กล่าวถึงกรณีที่กรมควบคุมโรคแจ้งเตือนร้านค้าปลีกทั่วประเทศยกเลิกการจำหน่ายบุหรี่ซองรูปแบบเก่าตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป ว่ามีจุดประสงค์เพื่อจัดระเบียบร้านค้าปลีกให้จำหน่ายบุหรี่ถูกต้องตามกฎหมายใช้หรือไม่ และจะสามารถลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ได้หรือไม่</p>	-
<p>โรคหัดระบาดในซามัว สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด คอลัมน์ ย่อโลก</p> <p>-เสนอข่าว เอเอฟพีรายงานสถานการณ์โรคหัดระบาดที่เกาะซามัว ว่า มีผู้ติดเชื้อแล้ว 4,052 คน เสียชีวิต 60 ราย ทางการประกาศให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโรคหัดติดตรงแดงหน้าบ้านเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้เร็วขึ้น พร้อมประกาศวันหยุด 2 วัน เพื่อระดมออกฉีดวัคซีนทั่วประเทศ</p>	-

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

